



โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง คลายกังวล! ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจเต็มเต็มเสปียงแพทย์-พยาบาล

📍 สยามรัฐออนไลน์ © 29 เมษายน 2564 13:01 น. 📍 ประชาสัมพันธ์ 📍 โควิด19



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โจนนินทร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อเติมเต็มเสปียงอาหาร ช่วยเสริมกำลังกาย สร้างแรงใจ แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายกิตติคุณ ชัยปาณี และ นายสุระกิจ ยะราช เป็นผู้แทนมอบ

สยามรัฐออนไลน์ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี เราใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์การใช้งาน คัดสรรเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่าน อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ยินยอม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผอ. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มว่าจะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโควิด ของคณะกรรมการโรคติดต่อจ.เชียงราย ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เป็นหอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) รองรับผู้ป่วยของจังหวัดหากพบผู้ป่วยจำนวนมาก โดยมีจำนวนเตียงรองรับได้ 200 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับรักษา 97 คน และที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลฯ ได้เปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็น เพื่อใช้สนับสนุนทางการแพทย์และใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง



"การที่ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนอาหารพร้อมทานให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ถือเป็นอีกกำลังใจสำคัญที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถทุ่มเทเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเตรียมอาหาร เพราะมีอาหารปลอดภัยจากซีพีเอฟสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ร่วมส่งอาหารจากใจให้กับโรงพยาบาลของเรา" ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กล่าว

ด้าน นายกิตติคุณ ชัยปาณี ผู้แทน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ซีพีเอฟได้เข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอในทุกๆวิกฤติ นอกจากนี้ บริษัทได้นำความเชี่ยวชาญในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติโควิดเช่นกัน โดยการเดินหน้าโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ตามนโยบายเครือ ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและน้ำดื่ม ให้ทีมแพทย์และพยาบาลอย่างต่อเนื่อง



Advertisement

สยามรัฐออนไลน์ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี เราใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์การใช้งาน คัดสรรเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่าน อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ยินยอม



"ซีพีเอฟ เล็งเห็นถึงความเสียหายของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่เป็นด่านหน้ายับยั้งต่อสู้กับโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง บริษัทขอร่วมเป็นกำลังหนุนภาคีรัฐบาลต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการเดินทางส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกท่าน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดเตรียมอาหาร ช่วยเสริมกำลังกาย สร้างกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อคนไทยทุกคน" นายกิตติคุณ กล่าว

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้สนับสนุนอาหารพร้อมทานให้แก่ รพ.สนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน), ศูนย์เอราวัณ, รพ.สนามธรรมศาสตร์, รพ.สนาม จ.นนทบุรี, รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, รพ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.ค่ายธนระริชต์ อ.ปรางบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รพ.สนาม ปตอ. และ สนามบินน้ำ และล่าสุดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง รวมมอบอาหารพร้อมทานกว่า 25,000 แพ็ค และน้ำดื่ม 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร ให้แก่ รพ.สนามในต่างจังหวัด อาทิ จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี, จ.ลำพูน, จ.สมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทานด้วย

0
Like

ทวีต

Share

LINE

1



ช็อก! หญิงร่อนพร้อมลูกซื้อบ้านราคา 14 ล้านบาทเพราะ...

สยามรัฐออนไลน์ โชคก็และเหตุในวัยเด็ก เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดี เราใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์การใช้งาน คัดสรรเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่าน อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ยินยอม